

สพฐ.ถูกเดินหน้านโยบายเร่งด่วน "เสมา1"

นำเสนอเมื่อ : 3 มิ.ย. 2564

**เลขาธิการ กพฐ. ถูก ผู้บริหาร สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ. มั่นใจ
หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ในปี 65 แน่ ย้ำ เปิดภาคเรียนใหม่ รร.ต้องเข้มมาตรการด้านความปลอดภัย**

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า มีโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิ.ย.จำนวน 12,571 แห่ง โดยโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด 5 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบ On Site Online On Air On Demand และ On Hand ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม งดการเรียนแบบ On Site ต้องเรียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นๆ โรงเรียนเลือกจัดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้หารือถึงนโยบายเร่งด่วนของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. โดยเริ่มตั้งแต่ประเด็นความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยขณะนี้ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ (สพท.) ทุกแห่งแล้วว่า เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว ขอให้โรงเรียนทุกแห่งดูแลความปลอดภัยเด็กตามมาตรการสุขภาพด้วย เช่น การป้องกันโรคไขเลือดออก มือเท้าปาก และการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องการป้องกันเชื้อโควิด-19 เป็นต้น โดยเราจะต้องทำให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนอย่างมีความสุข รวมถึงในเร็วๆ นี้ สพฐ.จะทำความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากับภาครัฐด้วย ขณะที่หลักสูตรฐานสมรรถนะได้มีการประชุมจัดร่างหลักสูตรดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมั่นใจว่าจะได้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในปี 65 อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการดูแลเด็กกลุ่มความจำเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ โดย สพฐ.ได้มีการทำฐานข้อมูลเอ็กซเรย์กลุ่มเด็กเหล่านี้ทั่วประเทศ เพื่อบักหมุดว่าเด็กกระจายอยู่พื้นที่ไหนบ้างและมีอยู่จำนวนเท่าไร เพื่อนำเด็กให้เข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งจะตอบใจหายการลดความเหลื่อมล้ำได้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564](#)